
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 6/2566 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕66 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
2. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
3. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
4. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
6. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  นายอภิชาติ    สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 

 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธานลาการประชุม จึงขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  
มหาบรรพต ท าหน้าที่ประธานแทน และในวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ทางมหาวิทยาลัยจะมีการ
จัดประชุมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ณ เดอะรีเจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิทยาการ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยท่านประธานองคมนตรี พลเอก 
สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตร 
 ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่ประธาน แจ้งถึงก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
2 หน่วยงาน คือ ช่วงเช้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ และช่วงบ่าย คือ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 



๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  

1. ในเอกสารแนบ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ หน้ า 6 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ ข้อ 2. ให้ปรับแก้เป็น 
“ควรพัฒนาหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ที่สอดคล้องกับลักษณะ
ของศาสตร์อย่างต่อเนื่อง” 

2. ในเอกสารแนบ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ หน้า 10 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ ข้อ 7. ให้ปรับแก้เป็น 
“ควรเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลักสูตรให้บัณฑิตมีทางเลือกมากกว่า 1 อาชีพ เช่น เพ่ิมทักษะ  
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ เป็นต้น” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยทางคณะวิทยาการจัดการ 
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานที่น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยโดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 1. หลักสูตร คณะได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 
13 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนั้น 
คณะได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ท าให้คณะมีหลักสูตรนานาชาติรองรับ  
ความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก 
 2. คุณภาพอาจารย์ คณะสนับสนุนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในการท าผลงานทางวิชาการ 
และศึกษาต่อและเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีคณาจารย์ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 4 ราย และได้ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน (ผศ.) จ านวน 2 ราย  
 3. การปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย ห้องสอนออนไลน์ และภูมิทัศน์โดยรอบในการท ากิจกรรม
แก่นักศึกษา 
 4. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร ทางคณะช่วยท าให้วิสาหกิจชุมชนได้ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 
12 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่คณาจารย์และนักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน  



๓ 
 5. คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยเพ่ือการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการตลาด จาก สสว. 
 6. คณะท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน กับวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ  
ท าให้คณาจารย์มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน (SCOPUS)  
 2. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานที่นอกเหนือจากด้านงบประมาณ และจ านวนบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ปัญหาและอุปสรรค ที่สาขาบางสาขาพบ จ าแนกได้ดังนี้ 
 2.1 จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่องบประมาณท่ีสาขาวิชาฯจะได้รับ และแม้สาขาวิชาฯ 
จะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเท่าที่สามารถท าได้ ณ ปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ให้กลับมามีจ านวนมากอย่างที่เคยมีมาได้ 
 2.2 ทางสาขาวิชายังไม่มีพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์โดยเฉพาะ เช่น ห้อง
ตัดต่อภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ห้องเก็บอุปกรณ์ของสาขา และห้องปฏิบัติการ Post-Production 
 2.3 น่าจะไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเกิดจากงบประมาณและตัวบุคลากร 
 2.4 ภาระงานเอกสารและขั้นตอนส าหรับบริการวิชาการให้นักศึกษาท าให้ตอบสนองช้า 
ต่อการแก้ไขปัญหางานบริการวิชาการให้นักศึกษา  
 3. การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบละประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาไปแก้ปัญหาอุปสรรค และพัฒนางาน ดังนี้ 
 คณะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปี พ.ศ. 2565 มาด าเนินงานดังนี้ 
 3.1 ศึกษา กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทางกระทรวง อว. ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 จนแล้วเสร็จ  
 3.2 คณะได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและผลักดันโครงการพัฒนาสังคมที่ยั่ งยืน (SDGs)  
ดังอธิบายในข้อ 7  
 3.3 มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 3.4 คณะและสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
เป็นรายบุคคลได้ และได้จัดกิจกรรม Open house 
 3.5 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเน้นรูปแบบการจัดการจัดกิจกรรม ให้แก่นักศึกษา 
 3.6 คณะได้ท าความร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศ ในการร่วมมือด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
 4. การด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 ทางสาขาวิชาภาพยนตร์มีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับทาง DIMA ณ ประเทศเกาหลีใต้ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบ Credit Bank ที่สามารถโอนหน่วยกิตมายังมหาวิทยาลัยได้ จ านวน 6 หน่วยกิต หรือจ านวน 2 
รายวิชาถือได้ว่าเป็นความส าเร็จในขั้นต้นที่จะพัฒนานักศึกษาต่อไปในอนาคต 
 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง มี MOU แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและกิจกรรม 
การเรียนการสอนกับสถานประกอบการด้านสื่อ โดยในรอบปีที่ผ่านมา สาขาวิชาฯ ได้น านักศึ กษาวิชา  
การผลิตรายการข่าว เรียนรู้ประสบการณ์ท างาน ณ สถานประกอบการอาทิ เข้าเรียนกระบวนการผลิต
รายการข่าวภาคเที่ยง ในช่วง เที่ยงข่าวใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง 



๔ 
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ร่วมวิพากษ์ Proposal ผลงานจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๖ 
 สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน การด าเนินกิจกรรมตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้ท าข้อตกลงกับบริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จ ากัด เพ่ือจัดส่งนักศึกษา
ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรับเข้าท างาน ซึ่งหลังจากบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางสาขาวิชาฯ  
ก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทางบริษัทก็ได้รับนักศึกษาเข้าท างานเป็นพนักงานประจ า  
พร้อมกันยินดีรับนักศึกษารุ่นต่อไป ปัญหาอุปสรรคคือมีนักศึกษาในสาขาฯน้อย จึงไม่สามารถส่งนักศึกษา
ได้ตามจ านวนที่บริษัทต้องการได ้
 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมีความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนับสนุน ดังนี้ 
 5.1 ของบประมาณสนับสนุนเรื่องการปรับเปลี่ยน ลิฟต์ อาคาร 7 ใหม่ เนื่องจากลิฟต์เก่า
มากลิฟต์อายุใช้งานมานานแล้ว แล้วเจอกับปัญหา ลิฟต์เสีย ลิฟต์ค้างบ่อย ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยมาก  
ในการเปิดภาพเรียน ท าให้นักศึกษาเกิดความหวาดกลัว ในกรณีที่มีนักศึกษาติดลิฟต์ค้าง ต้องมีการช่วยเหลือ
อยู่ตลอด และต้องเฝ้าระวัง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเมื่อเกิดปัญหา  
  ในการแก้ปัญหาระยะยาว ทางคณะวิทยาการจัดการได้เขียนข้อเสนอขอลิฟต์ใหม่ มา
หลายปี ซึ่งเท่าที่ทราบว่าทางผู้รับผิดชอบ กองอาคาร จะมีการซ่อมบ ารุง แต่ที่ผ่านมาด าเนินการแล้ว แต่อาจ
ล่าช้ามาก เมื่อเทียบกับความปลอดภัยของนักศึกษา ซึ่งเสมือนเป็นลูกหลานของมหาวิทยาลัย ต้องดูแล
ความปลอดภัย เมื่อนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  
  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงขอความอนุเคราะห์ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จึงขอเปลี่ยนลิฟต์ใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 5.2 อยากให้มีการลดจ านวนกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยลง โดยใช้นโยบาย 1 โครงการ 
ตอบหลายยุทธศาสตร์ หรือมีการบูรณาการข้ามหน่วยงาน เพ่ือให้ภาพรวมของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องท า
จนจบการศึกษาไม่มากจนเกินไป 
 5.3 อยากให้มีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน 
เช่น ประเด็นเสื้อผ้ากับเพศ ประเด็นสีผม ฯลฯ เพราะระเบียบฉบับที่ใช้อยู่ คือระเบียบปี 2543 และไม่มี
การพูดถึงประเด็นเหล่านี้ 
 5.4 มีสาขาวิชายังประสบปัญหากับการไม่มีพ้ืนที่ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
Post-Production ที่จ าเป็นยิ่งส าหรับนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑. ห้องตัดต่อ (Film Editing)  
   ๒. ห้องแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading)  
   ๓. ห้องบันทึกเสียงและผสมเสียง (Recording and Sound Mixing)  
   ๔. ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score)  
   5. ห้องเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Visual Effects)  
   6. ห้องฉายภาพยนตร์สั้นขนาดเล็ก (Mini Theatre)  
   7. ห้องเก็บอุปกรณ์ส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์ เช่น อุปกรณ์กล้อง ดอลลี่ และ
เครน เป็นต้น 
  ห้องที่ยกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นทางสาขาวิชายังไม่มีส าหรับการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาของนักศึกษาโดยตรง การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะด าเนินการท าเรื่องเพ่ือขอชั้นที่ตึก ๒ ชั้น ๘ และ
ชั้น ๙ เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาในส่วนนี้  
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  5.5 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง เป็นสาขาวิชาที่มีกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ปฏิบัติการที่ต้องใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนความเชี่ยวชาญและพัฒนาทักษะให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ ซึ่งสาขาวิชาได้ส่งรายการเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดินอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยได้รับการพิจารณา จึงอยากขอความอนุเคราะห์สภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณในสาขาวิชาที่ มี 
ความจ าเป็นด้านการเรียนปฏิบัติการเพ่ือให้กระบวนการสอนได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 5.6 สนับสนุนเรื่องงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ทางสาขาวิชา ทางคณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางน้อยมาก จนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมให้ครบตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
หรือแม้จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ก็อาจจะขาดประสิทธิผลทั้ง ๆ ที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 5.7 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการลดขั้นตอนและภาระงานเอกสารส าหรับงานบริการวิชาการ  
ให้นักศึกษาในงานที่เกิดขึ้นเป็นประจ า ๆ เช่น การขอเรียนเกินต่อภาคเรียนการศึกษา หรือ การลงทะเบียน
เรียนช่วงรอยต่อระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่า เป็นต้น 
 5.8 งบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงการจัดท ากิจกรรมเสริมให้แก่
นักศึกษา 
 6. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและประกาศกฎกระทรวง รวมไปถึงเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาชีพ  
 คณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
13 หลักสูตร และให้การสนับสนุน บริหารดูแลการจัดการการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 6.1 พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ปรับจ านวนหน่วยกิตลดลงจากเดิม 
กระชับ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 6.2 พัฒนารายวิชา ชื่อสาขาวิชา และโครงสร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับ  
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล บูรณาการรายวิชาหลายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความกระชับและ
เหมาะสมมากขึ้น  
 6.3 พัฒนาเรื่องสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร ปริญญาตรี ทั้ง 13 หลักสูตร ท าหลักสูตรที่มีสหกิจ
ศึกษาท้ังหมด  
 6.4 ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ทุกปีการศึกษา 
และได้น าค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคสมัยในทุกปีการศึกษา 
 6.5 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้ามาเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัย 
 6.6 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรท าการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านการวิจัย ด้านการลงพ้ืนที่บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการเป็นวิศวกรสังคม ด้านภาษาอังกฤษ  
ด้านทักษะดิจิทัล และด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาระหว่างที่เป็นนักศึกษาไปจนจบการศึกษา 
 6.7 พัฒนาช่องทางการสื่อสารข่าวสารด้านวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
และทางเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) ของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาและรับข้อร้องเรียนด้านวิชาการต่าง ๆ ผ่าน Inbox เพจของคณะ เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 6.8 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสะดวกในการใช้งานออนไลน์ ไม่ต้อง 
มายื่นเอกสารที่ส านักงานคณะ เช่น ระบบการแจ้งรายละเอียดการออกฝึกงาน ระบบการยื่นค าร้อง 
ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต เป็นต้น  
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 6.9 พัฒนาระบบการรับเรื่องและให้ค าปรึกษาทางออนไซต์ที่ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 
เป็นแบบ One stop service ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาที่นี่ที่เดียว ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบ 
 ในส่วนของสาขาวิชาได้มีการด าเนินการ ดังนี้คือ 
 1) สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและประกาศ กฎกระทรวง 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเคร่งครัด อันส่งผลเป็นรูปธรรมให้สาขาวิชาฯ สามารถพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรอบล่าสุดเป็นที่เรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 
 2) นอกจากนั้น สาขาวิชาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตามที่
กระทรวงก าหนด 
 3) ทางสาขาวิชามีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในชั้นปีที่ ๑ และในรายวิชาต่าง ๆ 
มีการปรับให้เน้นการปฏิบัติมากขึ้นในแต่ละรายวิชา เพ่ือฝึกฝนให้มีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมต่อเนื่องในทุกชั้นปี  
 4) ทางสาขาวิชามีการจัดโครงการเรียนร่วม ณ ประเทศเกาหลีใต้ (DIMA) แบบการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Credit Bank ที่สามารถโอนหน่วยกิตมายังมหาวิทยาลัย จ านวน 6 หน่วยกิต 
หรือจ านวน 2 รายวิชา อีกทั้งยังมี “ค่ายสร้างหนังครั้งที่ ๘” ที่รวบรวมมืออาชีพจากวงการภาพยนตร์ 
มาช่วยผลักดันให้นักศึกษาท างานภายใต้หลักคิด “วิศวกรสังคม” เพ่ือพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 
การร่วมท างานกับผู้อ่ืน มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีทักษะการสร้างนวัตกรรมทางด้านภาพยนตร์ อีกทั้ง 
ยังมีโครงการ “การผลิตภาพยนตร์ขนาดยาว (หนังชุมชน) ครั้งที่ ๖” เพ่ือพัฒนาชุมชมท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายกลุ่มราชภัฏและวงการภาพยนตร์ที่ต้องการนักศึกษาที่จบแล้วไปท างานได้ทันที 
 5) มีการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.2 และมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตามท่ีกระทรวงก าหนด ทั้งนี้ มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมสื่อโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะและความช านาญในศาสตร์  
ในทุกชั้นปีของการเรียน 
 6) ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่จะมาเป็นอาจารย์พิเศษ จะมีคุณวุฒิ ความรู้ 
และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์พิเศษ รวมถึง 
เน้นการท าสหกิจศึกษาแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7) หลักสูตรปี 2565 ก าลังจัดส่งให้สภาวิชาชีพบัญชีอนุมัติ 
 8) ทางสาขาวิชามีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิชาในสาขา 
และได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรในสาขาได้พัฒนาทักษะในศาสตร์ของตนเอง รวมทั้งมีการส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อน ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
 7. การด าเนินการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Impact Ranking 2023 ของมหาวิทยาลัย 
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) จ านวน 5 เป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินของ Time Higher 
Education (THE)  
 คณะวิทยาการจัดการเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในเป้าหมายยุติความยากจน 
ทุกรูปแบบในทุกที่ No Poverty โดยคณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 5 ปี และจะด าเนินโครงการฯ ต่อไป ผลจากการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ส่งผลให้
ชุมชนที่รับผิดชอบมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น มีการสร้างภูมิต้านทานและ
ลดความเปราะบางในท้องถิ่น ให้ทุกคนในชุมชนมีความกินดีอยู่ดี เกิดการจ้างงาน มีงานท า ส่งผลท าให้
เศรษฐกิจในระดับชุมชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
 ผลงานการจัด Exhibition ของสาขาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Fast fashion คือเสื้อผ้าตามกระแสที่เน้นสวมใส่เพียงไม่กี่ครั้ง มีกระบวนการผลิตที่เน้น



๗ 
ความรวดเร็วฉับไว ใช้ต้นทุนต่ าทั้งในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตและแรงงาน เพ่ือที่ให้เสื้อผ้านั้นมีราคา  
ไม่แพง เข้าถึงได้ง่าย เป็นแฟชั่นวงจรสั้น ๆ เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ เน้นการขายปริมาณมากในเวลา
อันรวดเร็ว จึงท าให้เกิดปัญหาของขยะ และมลพิษหลากหลายด้าน ซึ่งทางสาขาวิชา จัดแสดงชิ้นงาน
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือให้ผู้ชม ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของ fast fashion โดยสอดคล้องกับ sdgs ข้อ 8, 12, 
13 , 14 , 15 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานคือกลุ่มวัยรุ่นที่ตามกระแส และผู้คนที่สนใจงาน 
Iinstallation art ซึ่งการจัดงานครั้งแรกจัดขึ้นที่ icon Siam 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 1. ขอขอบคุณและขอชื่นชมความก้าวหน้าของคณะที่มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มากข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ควรแก้ไข้ปัญหาเรื่องลิฟต์โดยสารเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด 
 3. ควรเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้เรียน ของผู้ประกอบการ และการพัฒนา
หลักสูตรด้านทักษะในวิชาชีพ 
 4. ควรพัฒนาหลักสูตรของคณะให้ เป็น  Outcome-Based Education (OBE) และ 
CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) 
 5. ควรจัดท าแผนก าหนดให้ทุกรายวิชาเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) เช่น แผนระยะ 5 ปี ทุกรายวิชาจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
ทั้งหมด 100% เป็นต้น 
 6. ควรพัฒนาอาจารย์ให้สอดรับกับศาสตร์ใหม่ ๆ เชื่อมโยงกับหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ และ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ คุณวุฒิทางวิชาการ 
 7. ควรสื่อสารกับผู้เรียนให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการวิศวกรสังคม ซึ่งโครงการวิศวกร
สังคมนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft Skill) ได้ดีมาก 
 8. ควรศึกษา/วิจัยถึงปัญหาของสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง การแก้ปัญหา
นักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา 
 9. ควรมีการติดตามการใช้บัณฑิตอย่างแท้จริงในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การส่งเสริมทักษะในด้านใดเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 10. ควรพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน ที่สามารถเป็นต้นแบบได้จริง 
 11. ควรทบทวนแผนการสรรหาอาจารย์ รวมไปถึงศึกษาข้อมูลการจ้างอาจารย์พิเศษ  
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดอัตราก าลัง 
 12. ควรมีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรในผลงานวิจัย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
 

 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย  
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานที่น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยโดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 



๘ 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 1.1 วิสัยทัศน์: ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าทางปัญญาและคุณธรรมสามารถพัฒนาท้องถิ่น 
สู่สากล ได้อย่างยั่งยืน 
 1.2 พันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่:  
  1) พัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการ 
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2) พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการจัดเรียนการสอน 
  3) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  4) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 ในปีงบประมาณ 2566 บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นตามวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ดังต่อไปนี้ 
  1) เริ่มการใช้งานระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( i-Thesis) 
เพ่ือก ากับติดตาม การจัดท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
  2) น าโปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
(Plagiarism Checker) มาใช้ในการก ากับมาตรฐานการจัดท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
  3) การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ TCI ฐาน 2 
  4) การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  4.1) โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษผสานกิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) Intensive Program for Developing Students’ English Proficiency towards 
Sustainable Development Goal Learning Activities Camp 2023 
  4.2) โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  4.3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR 
 2. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานที่นอกเหนือจากด้านงบประมาณ และจ านวนบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 • มีปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการบริการ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากหน่วยงานสนับสนุน 
 3. การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางาน ดังนี้ 
 • การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อ จ านวนนักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียน 
เพ่ิมขึ้น 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
ณ อาคาร 12 ชั้น 3 และ 4 ได้แก่ ห้องเรียนจ านวน 12 ห้อง และ ห้องพักอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  
2 ห้อง รวมเป็น 14 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับใช้ในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ 



๙ 
 4. การด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ (MOU)  
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
 4.1 Edith Cowan University, Perth, Australia: เป็น เจ้าภาพร่วมพร้อมทั้ งร่วมเป็ น
วิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 
28 ตุลาคม 2566 
 4.2 Phnom Penh International University, Cambodia: เป็นเจ้าภาพร่วมพร้อมทั้ ง 
ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 
 4.3 Lipa City Colleges, Philippines: เป็นเจ้าภาพร่วมพร้อมทั้งส่งบทความเข้าร่วม
น าเสนอระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ของบัณฑิตวิทยาลัย  
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 
 4.4 Batangas State University, The National Engineering University, Philippines: 
เป็นเจ้าภาพร่วมพร้อมทั้งส่งบทความเข้าร่วมน าเสนอระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครั้งท่ี 3 ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 
 4.5 Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali Indonesia: เป็นเจ้าภาพร่วมพร้อมทั้ง
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการพิจารณาบทความวิจัยของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 3 ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 
 4.6 Nanning University, People’s Republic of China: ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน คือ อุปสรรคในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
และ การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  
ต้องใช้เวลาในการเจรจาท าความเข้าใจซึ่งกันและสามารถด าเนินงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่สุด 
 5. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสนับสนุน ดังนี้ 
  • ต้องการการสนับสนุนด้านบุคลากรและอัตราก าลัง 
 6. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและประกาศกฎกระทรวง รวมไปถึงเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาชีพ  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับ  
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ 
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 • ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 7. การด าเนินการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Impact Ranking 2023 ของมหาวิทยาลัย 
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) จ านวน 5 เป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินของ Time Higher 
Education (THE)  
 • SDG 3; SDG 4; SDG 17 



๑๐ 
  o โครงการ บริการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
ผ่านระบบ Application โดยความร่วมมือระหว่าง หลักสูตร วท.ม. สาขาจิตวิทยาและการปรึกษา                
บัณฑิตวิทยาลัย และ กรมสุขภาพจิต 
  o กิจกรรมวัคซีนใจทางจิตวิทยา เพ่ือค้นหาตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนโดยใช้
แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยความร่วมมือระหว่าง หลักสูตร วท.ม. สาขาจิตวิทยาและการปรึกษา และ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 o โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ของผู้สูงอายุ 
ชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือเขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตร 
พท.ม. เภสัชกรรมไทย พท.ด.เภสัชกรรมไทย ค.บ.ศิลปศึกษา บธ.ม. (นานาชาติ) ค.ม. ดนตรีศึกษา และ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 o โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยความร่วมมือระหว่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย และ วัดนาคปรก 
 • SDG 4; SDG 17 
  o โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษผสานกิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร 
  o โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์
ความรู้และศักยภาพในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เชิญวิทยากร ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  
มาบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในภาคีเครือข่าย 
  o การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “การปรับตัวสู่ความสมดุลใหม่
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต” (The 3rd International and National Conference on Next 
Normal Readjustment for Future Sustainable Development) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายจากองค์กรวิชาชีพ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 1. ขอชื่นชมการสร้างหลักสูตรนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ๒. ควรช่วยเหลือให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะในการสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานของกรรมการประจ า
หลักสูตรที่สามารถคุมวิทยานิพนธ์ได้ เป็นต้น  
 ๓. ควรอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน เช่น กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
ฐานข้อข้อมูลงานวิจัย แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น 
 ๔. ควรเปิดอบรมภาษาอังกฤษและสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้ เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 ๕. ควรมีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีการสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) หรือธนาคารหน่วยกิต  
 ๖. ควรควบคุมวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ให้มีคุณภาพ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และควรส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๗. ควรเน้นเรื่องความรู้ (Knowledge) การสร้างสิ่งใหม่ ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก และ
ควรก าหนดตัวจริยธรรมให้ชัดเจน 



๑๑ 
  ๘. ควรเขียนแผนการสรรหาอัตราก าลังให้ชัดเจนรวมไปถึงแผนการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

 5.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
๑.  วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖6 
คณะครุศาสตร์  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

โรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖6 

วิทยาลัยการดนตร ี ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
๓. วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันพุธที่ 9 สงิหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖6 

คณะวิทยาการจัดการ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

บัณฑิตวิทยาลยั ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

5. วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖6 

ส านักงานอธิการบด ี
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที ่1 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖6 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพนัธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ส านักประชาสัมพนัธ์ฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันพุธที่ 6 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖6 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. วันพุธที่ 13 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖6 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

9. วันพุธที่ 20 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖6 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 5.2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้มีก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ให้บริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ทางฝ่ายเลขานุการก าลังด าเนินการประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์ว่าจะเป็นการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่ให้บริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครในรูปแบบออนไลน์
หรือออนไซต์ และการลงพ้ืนที่ในจังหวัดสมุทรสาครอาจเป็นการลงพ้ืนที่ และการลงพ้ืนที่ในจังหวัด
สุพรรณบุรีอาจเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกัน ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มอบรอง
ศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ประสานงาน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ให้บริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ไม่มี  
 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


